

CHĂM LO HƠN NỮA TỚI VIỆC BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA CÁN BỘ

NGUYỄN THỊ HỒNG

Tình hình sức khỏe của cán bộ ta hiện nay rất đáng được quan tâm. Số cán bộ bị đau yếu chiếm tỷ lệ không nhỏ. Theo báo cáo của cơ quan y tế thì năm 1965 so với năm 1964, số cán bộ đến khám, điều trị nội trú và ngoại trú đều tăng lên khá nhiều.

Trong mấy đợt điều động cán bộ cho những nhiệm vụ mới gần đây, nhiều nơi không điều động đủ số lượng quy định do sức khỏe của cán bộ không đạt yêu cầu và trong số cán bộ mà các địa phương và các ngành đã điều đi, có nhiều trường hợp phải gửi trả lại vì sức khỏe kém.

Tình trạng trên đây trước hết là do những nguyên nhân khách quan của quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng ta. Đảng ta là đảng đã trải qua chiến đấu cách mạng lâu dài, đây hy sinh gian khổ. Đội ngũ cán bộ của Đảng phần lớn đã trải qua kháng chiến toàn quốc, một số đồng chí tham gia hoạt động từ trước cách mạng tháng Tám. Hoàn cảnh sinh hoạt và đấu tranh gian khổ trong nhiều năm trước đây làm cho sức khỏe cán bộ bị giảm sút, gây ra những bệnh tật khá phổ biến như suy nhược thần kinh, đau dạ dày... Hiện nay, trong điều kiện cả nước có chiến tranh, cán bộ ta phải làm việc khẩn trương, lại thêm cơ quan sơ tán, đi lại vất vả, khó khăn. v.v...

Tuy nhiên, phải nhấn mạnh đến nguyên nhân về mặt nhận thức và chỉ đạo. Nhiều đồng chí chưa quan tâm đầy đủ đến việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ, chưa chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe cán bộ, kể cả các cấp ủy cũng như về phía bản thân từng đồng chí cán bộ.

Quán triệt tư tưởng coi cán bộ là vốn quý của Đảng, từ trước đến nay, đi đôi với những chính sách bồi dưỡng cán bộ về tư tưởng, chính trị,

nghiệp vụ, đảng ta luôn luôn chăm lo tới việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ. Trong từng thời kỳ, tùy theo điều kiện cho phép, Đảng ta đã quy định những chính sách, chế độ thích hợp nhằm bảo vệ và bồi dưỡng sức khỏe của cán bộ. Tháng 6 - 1964, Ban bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 79 CT/TU quy định phương châm, chính sách tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe của cán bộ một cách toàn diện. Từ đó đến nay, mặc dù có những tiến bộ nhất định, các cấp các ngành vẫn chưa chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh những quy định trong chỉ thị đó.

Ở nhiều nơi, các cấp ủy và các đảng đoàn chưa quan tâm đầy đủ đến việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ. Nhiều đồng chí thủ trưởng và cơ quan quản lý cán bộ không nắm vững tình hình sức khỏe và bệnh tật của cán bộ, do đó trong việc sắp xếp, bố trí công tác cho cán bộ đã có những trường hợp không hợp lý làm cho bệnh tật của cán bộ thêm nặng. Có những đồng chí thủ trưởng rất ít khi bước chân tới nhà bếp, ít quan tâm bàn bạc, chỉ đạo phòng hành chính quản trị cùng với công đoàn chăm lo cải thiện điều kiện ăn, ở của cán bộ. Các chế độ làm việc, nghỉ ngơi không được chấp hành đầy đủ; tình trạng hội họp lu bù, dài dòng, làm việc ngoài giờ cả tối, chủ nhật trong những trường hợp không thật cần thiết, mà không chiếu cố đầy đủ đến tình hình sức khỏe cán bộ, đến những khó khăn trong đời sống gia đình của người cán bộ, vẫn còn xảy ra khá nhiều. Cần nghiêm khắc chỉ ra rằng những hiện tượng kể trên chính là những biểu hiện của chủ nghĩa quan liêu, của sự thiếu tình thương yêu cán bộ mà người lãnh đạo cần kiên quyết sửa chữa.

Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến sức khỏe của cán bộ. Chúng ta đều biết rằng trong nhiều lần đến thăm xí nghiệp, cơ quan, Hồ Chủ tịch thường đi xem xét cả nhà ngủ, nhà bếp, bữa ăn... của cán bộ, công nhân viên, thường hỏi han và dặn dò chúng ta phải chăm lo tới việc ăn ở của cán bộ, công nhân viên. Chúng ta cần học tập tình thương yêu cán bộ của Hồ Chủ tịch. Quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe

của cán bộ là một bộ phận chính sách cán bộ của Đảng mà các cấp, các ngành phải chú trọng thực hiện đầy đủ.

Để bảo vệ tốt sức khỏe của cán bộ, phải có sự chỉ đạo toàn diện: đi đôi với tăng cường việc khám bệnh, chữa bệnh, phải cải tiến chế độ làm việc, nghỉ ngơi, giải trí, phải cải thiện điều kiện ăn, ở trong điều kiện cho phép. Ở nhiều nơi đã bắt đầu quan tâm đến việc kiện toàn các cơ sở khám bệnh và điều trị cho cán bộ, đó là một tiến bộ đáng hoan nghênh. Nhưng nhiều đồng chí khi nói đến bảo vệ sức khỏe của cán bộ mới chỉ hiểu là việc khám bệnh, chữa bệnh, còn các mặt khác thì chưa được chú ý đầy đủ.

Để tiến hành một cách toàn diện các biện pháp bảo vệ sức khỏe của cán bộ, các cấp ủy phải chỉ đạo và kết hợp tốt các ngành, các cơ quan: y tế, thương nghiệp, thể dục thể thao, công đoàn, tổ chức. Hiện nay, trừ ngành y tế ra, các ngành khác chưa có ý thức đầy đủ góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ. Cơ quan y tế phải nắm vững phương châm phòng bệnh là chính, chủ động phòng bệnh, kịp thời phát hiện bệnh, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra sức khỏe cho cán bộ; đồng thời phải chăm lo tổ chức việc khám bệnh, chữa bệnh lo tổ chức việc khám bệnh, chữa bệnh cho chu đáo; tăng cường công tác giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên ở các bệnh viện, bệnh xá, khu điều dưỡng và các phòng y tế v.v... nâng cao hơn nữa tinh thần phục vụ người bệnh. Cơ quan thương nghiệp tạo điều kiện và chăm lo cải tiến việc cung cấp thực phẩm cho cán bộ được đầy đủ với khả năng có thể; ngoài ra, phải xây dựng tốt các nhà ăn và nên nghiên cứu phát triển rộng rãi nhà ăn công cộng có chế độ ăn bồi dưỡng, nhằm giúp cho những cán bộ ăn ở bếp tập thể có thể bồi dưỡng thêm khi đau yếu; đồng thời chú ý cải tiến hơn nữa việc cung cấp thực phẩm cho các bệnh viện. Cơ quan thể dục thể thao chăm lo tổ chức phong trào rèn luyện thân thể; công đoàn chăm lo cải tiến việc ăn, ở, vui chơi giải trí, kể cả ở những nơi cơ quan sơ tán. Ban tổ chức các cấp chăm lo phân phối công tác, sử dụng cán bộ cho hợp lý, cải tiến lề lối làm việc, giảm bớt tình trạng kiêm nhiệm, ôm đồm, sự vụ v.v.. Mỗi

ngành, tùy theo chức năng của mình, đều có thể và cần góp phần tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ.

Sự quan tâm của cấp ủy và cơ quan phải được kết hợp với sự quan tâm đầy đủ của mỗi cán bộ đối với việc bảo vệ sức khỏe của bản thân. Nhiều đồng chí còn có thái độ tùy tiện đối với sức khỏe của bản thân. Không ít đồng chí ngại đi kiểm tra sức khỏe, không chấp hành đúng chế độ điều trị mà thầy thuốc đã quy định, làm việc phung phí sức lực không cần thiết, sau khi vào bệnh viện vẫn còn lấy giường bệnh làm nơi bàn giấy để giải quyết công việc hoặc nghiên cứu, sáng tác v.v... Cần phải làm cho mỗi người có ý thức rằng bảo vệ sức khỏe của mình không phải là vấn đề riêng của cá nhân mà là trách nhiệm đối với Đảng, với cách mạng, do đó phải chăm lo giữ gìn và nâng cao sức khỏe của mình.

Để giúp cấp ủy theo dõi và chỉ đạo tốt việc bảo vệ sức khỏe của cán bộ, phải thành lập ban bảo vệ sức khỏe ở các cấp, các ngành, các đơn vị như chỉ thị của Ban bí thư đã nêu rõ. Mặc dù Ban bí thư đã có chỉ thị từ hơn một năm rồi, nhưng đến nay còn rất nhiều ngành chưa thành lập tổ chức này (75% số cơ quan trung ương chưa thành lập). Ở nhiều tỉnh mới chỉ có ban bảo vệ sức khỏe đối với cán bộ lãnh đạo, còn ở các ngành, các đơn vị của tỉnh thì cũng chưa thành lập. Ở những nơi đã thành lập, thì hoạt động của các ban này cũng còn rời rạc, lúng túng, chưa làm đúng chức năng của nó, mà thường mới làm được mỗi việc là cùng với ngành y tế chăm lo việc khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ.

Vì vậy cần xúc tiến việc thành lập ban bảo vệ sức khỏe ở các cấp, các ngành, các đơn vị theo đúng thành phần đã quy định, và phải hoạt động đều đặn, làm tròn chức năng mà chỉ thị của Trung ương đã chỉ rõ.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay, công tác của Đảng và Nhà nước rất bận rộn, khẩn trương, chúng ta chẳng những không được sao lãng mà lại càng phải chăm lo bảo vệ sức khỏe của cán bộ. Chỉ như thế, đội ngũ cán bộ mới đảm đương thắng lợi những công việc mà Đảng và Nhà nước giao phó.

